

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๒๑



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๖

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๔๕๙๕

ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน โดยการน้อมนำหลักคำสอนของทุกศาสนาที่ทุกคนนับถือนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่หวังให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการและการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ของกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ (กิจกรรม ๑.๑.๒/๒.๑.๗/๓.๓.๑/๓.๓.๒/๓.๓.๓/๔.๔.๒/๔.๗.๑) รวมทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมเดิมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผัก รักโลก” โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี และเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (รวมถึงฉบับปรับปรุงทุกหลักสูตร)

๒. แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมกับทุกส่วนราชการและหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดหลัก ๕ ด้าน ๒๐ ตัวชี้วัดย่อย ๔๙ กิจกรรม

/สำหรับ...

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการดำเนินการ
จัดทำแบบรายงานฯ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพฤทธิ์ สิริโกศล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๔๕๙๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ ๑๐๘๑

วันที่ - 9 พ.ย. 2566

วรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๒๕๙๖๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๔/ว ๓๑๗๑๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. แนวทางปฏิบัติ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. รายละเอียดการบูรณาการตัวชี้วัด จำนวน ๑ ชุด
 ๕. คู่มือการขับเคลื่อนโครงการ (พระพิพัฒน์วีโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย) จำนวน ๑ ชุด
 ๖. แบบรายงานผล จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน โดยการน้อมนำหลักคำสอนของทุกศาสนาที่ทุกคนนับถือ นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่หวังให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการและการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ของกระทรวงมหาดไทยในภารกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

/๑. แจ้งสำนักงาน ...

๑. แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำชับและติดตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ (กิจกรรม ๑.๑.๒/๒.๑.๗/๓.๑.๑/๓.๑.๒/๓.๑.๓/๔.๔.๒/๔.๗.๑) รวมทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมเดิมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผัก รักโลก” โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี และเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (รวมถึงฉบับปรับปรุงทุกหลักสูตร)

๒. แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมกับทุกส่วนราชการและหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดหลัก ๕ ด้าน ๒๐ ตัวชี้วัดย่อย ๔๙ กิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๕

๓. ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://shorturl.asia/aDs8i> หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรี ไอยศุรย์ บุญมงคลโชค โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๘๗๖

